

CÙNG BAY CAO VỚI NHỮNG ƯỚC MƠ

Trong 8 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và thủ khoa khóa K54 (niên khóa 2009-2013) của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, được nhận Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN có nữ sinh viên duy nhất học ngành Công nghệ thông tin là Nguyễn Thị Tươi. Ngoài ra, sinh viên Chu Xuân Cường và Nguyễn Ngọc Việt còn đạt danh hiệu thủ khoa.



NGUYỄN THỊ TƯỜI: NỮ SINH VIÊN ĐAM MÊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

“Con gái không có lợi thế như con trai trong ngành kỹ thuật, nên theo học ngành Công nghệ thông tin (CNTT) khá vất vả. Vì học ngành này em phải thức khuya khá nhiều, hoặc nhiều khi phải dậy sớm để có thể hoàn tất được bài vở. Tuy nhiên, con gái theo học CNTT ít hơn con trai nên đây cũng là một lợi thế. Do vậy, các thầy cô giáo sẽ quan tâm hơn,

nên chúng em cũng cảm thấy được an ủi phần nào” – Nguyễn Thị Tươi chia sẻ.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ nên đường như ngành này thu hút đa số nam sinh. Nguyễn Thị Tươi (K54CLC, ngành Công nghệ thông tin) đã “bén duyên” với ngành Công nghệ thông tin vì gia đình. Tươi chia sẻ về lý do và thời gian đầu học tập: “Ngày đăng kí thi đại học, gia đình muốn em thi vào Trường Đại học Công nghệ. Thời gian đầu, vì chưa xác định được phương hướng rõ ràng, nhiều khi em bị xung đột tâm lí và cũng có lo sợ. Nhưng dần dần, em thích thú hơn khi nhận ra Công nghệ thông tin có thể làm nên nhiều điều kì diệu mà trước đó em chưa biết. Từ đó, em cần cù hơn và cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể khi thời gian chưa hết”.

Trong suốt 4 năm học dù là bạn gái duy nhất trong lớp, nhưng điểm số và thành tích của Tươi luôn vượt trội. Tươi đã đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu của trường, danh hiệu sinh viên xuất sắc; học bổng khuyến học các kì; học bổng Ngân

hàng Mitsubishi. Bên cạnh đó, Tươi còn tham gia các hoạt động của trường như tình nguyện viện ở thư viện Hội sinh viên, Tiếp sức mùa thi...

Để có thành tích học như hôm nay, Tươi chia sẻ: “Trong học tập, thành tích em đạt được là công sức tích lũy từ những năm đầu vào đại học đến khi ra trường. Trên thực tế, khá nhiều sinh viên không tập trung cho sự nghiệp học tập trong những năm đầu tiên nên đã bỏ qua nhiều cơ hội cho bản thân và kết quả chưa được như mong muốn. Vì vậy, em hi vọng các sinh viên khóa tiếp sẽ tận dụng quý thời gian quý báu để tích lũy kiến thức và làm nên thành công”.

Nói về những khó khăn trong học tập, Tươi cho biết: “Thời điểm em thấy khó khăn nhất là kì đầu tiên. Em bị mất phương hướng và cảm giác sợ hãi, lo lắng không theo kịp các bạn. Khi thấy các bạn khác rất lạc quan, em đã tự nhủ rằng cố gắng làm tốt nhất có thể.

Hiện nay, Tươi đang làm việc tại Công ty Phát triển Phần mềm Toshiba Việt Nam.

■ TUYẾT NGÀ

Đây cũng là một môi trường tốt để bản thân học hỏi nhiều trong thực tế. Nhắc đến dự định tương lai Tuoi cho biết: “Em dự định sẽ tiếp tục học cao học tại trường Đại học Công nghệ để tiếp tục học hỏi và nâng cao kiến thức”.



NGUYỄN NGỌC VIỆT: 4 NĂM LIÊN TIẾP LÀM LỚP TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Việt (lớp K54M, ngành Công nghệ Cơ điện tử) với điểm trung bình tích lũy là 3,63/4.0 điểm đạt danh hiệu thủ khoa, và nhận được Bằng khen của ĐHQGHN với thành tích học tập xuất sắc. Khi nhìn vào điểm số của Việt ít ai nghĩ rằng Việt đến với ngành học này một cách ngẫu nhiên. Hai năm học đầu Việt đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi”; 2 năm cuối đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” với tổng kết toàn khóa xếp loại “Xuất sắc”. Các hoạt động Đoàn hội với khen thưởng “Đã có những thành tích Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kì 2008 - 2012”. Tham gia nhóm nghiên cứu tại bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống với hai bài báo trên Tạp chí Cơ học Việt Nam, và một báo cáo tại Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc VCM 2012. Hai lần được tổ chức ShinnyoEn trao tặng suất học bổng trị giá 200USD.

Ngọc Việt chia sẻ: “Em đã chọn thi và học ngành Cơ điện tử vì tin tưởng vào triển vọng phát triển của ngành này ở Việt Nam. Em cảm thấy ngành này khá phù hợp với nền tảng kiến thức và sở thích nghề nghiệp của bản thân. Hơn nữa, Trường Đại học Công nghệ,

ĐHQGHN, là một cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng mà em muốn được học hỏi. Khi được đào tạo trong trường, em càng tin tưởng và quyết tâm gắn bó với ngành học hơn. Bốn năm học tại trường với rất nhiều điều đáng nhớ cùng sự tận tụy, nhiệt tình, yêu thương của các thầy cô. Điều khiến em tự hào nhất là được một tập thể lớp K54M với hơn 90 thành viên, ủng hộ và giao trọng trách làm lớp trưởng 4 năm học”.

Bí quyết học tập Việt tâm đắc nhất đó là siêng năng, kiên trì và có kế hoạch. Với các bạn khóa sau, Việt chia sẻ: “Quan trọng nhất là bản thân phải có ý thức tự giác, tinh chủ động, tự tin... Ngoài ra, các bạn sinh viên nếu đam mê con đường nghiên cứu khoa học thì nên dành thời gian lên thư viện. Ở đó có nhiều tài liệu hay, kiến thức phong phú để chuẩn bị cho mình hành trang tốt vì nhiệm vụ của sinh viên “đọc, đọc và đọc”.

Việt chia sẻ thêm: “Ban Giám hiệu và các thầy cô đã hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn cho sinh viên. Tuy nhiên, nhà trường nên sát sao hơn trong công tác quản lý sinh viên, đời sống tư tưởng và tâm lý của người học, nhất là đối với các bạn trong diện cảnh báo học vụ”.

Ước mơ của Việt là được tiếp tục học cao hơn để trau dồi thêm kiến thức, phục vụ cho sự nghiệp khoa học công nghệ. Hiện tại, Việt đang ứng tuyển vào một số tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để có cơ hội phát triển.



CHU XUÂN CƯỜNG: GIA ĐÌNH LÀ NGUỒN ĐỘNG VIÊN LỚN NHẤT

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Chu

Xuân Cường (lớp K54C Chất lượng cao, ngành Công nghệ thông tin) với điểm trung bình tích lũy là 3,7/4,0 điểm đã không phụ lòng của gia đình khi vừa là thủ khoa vừa được nhận Bằng khen của ĐHQGHN. Xuân Cường chia sẻ: “Bố mẹ em đều làm nghề nông và sức khỏe lại yếu. Có những lúc bố phải đi bệnh viện, nên khi nào không đi học em đều tranh thủ vào trông bố. Những lúc như vậy em thấy chán nản và lo lắng. Nhưng vì có mẹ và anh chị động viên nên em tự nhắc bản thân phải cố gắng hơn nữa, điều đó đã giúp em đạt được thành tích như hôm nay”.

Khi chia sẻ lý do vào học trong trường, Xuân Cường không giấu được niềm vui mừng lẫn sự ngậm ngùi vì 4 năm học đã trôi qua: “Trong những năm cấp ba, có lẽ chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ học công nghệ thông tin. Việc chọn lựa và học ở Trường Đại học Công nghệ có lẽ là do số phận. Thậm chí sau khi đỗ, em còn nghĩ năm sau sẽ thi lại vào một trường quân đội. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, em thấy rằng mình đã không chọn sai con đường đang đi. Công nghệ thông tin quả thực rất thú vị, đặc biệt khi viết xong một chương trình hay và để chương trình chạy theo ý mình. Lúc đó, em cảm thấy rằng bản thân có thể làm được tất cả mọi việc”.

Nhắc đến Trường, Cường vẫn dành những tình cảm thân thương nhất: “Dù còn hạn chế về cơ sở vật chất nhưng trường lại có đội ngũ giảng viên trẻ có năng lực và giàu nhiệt huyết. Không chỉ tập trung vào quá trình đào tạo tư duy cho sinh viên, mà chương trình giảng dạy cũng phủ gần hết những kiến thức cơ bản của ngành Công nghệ thông tin. Vì vậy, sinh viên luôn được đánh giá cao khi ứng tuyển vào các công ty công nghệ”.

Nhắc đến thành tích đã đạt được, Cường muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô đã tận tình chỉ bảo trong suốt 4 năm học, và nhờ có sự tận tụy này mà Cường luôn cảm thấy bản thân đã lựa chọn đúng. Hiện tại, Cường đang tiếp tục học tiếng Anh và nghiên cứu tại trường để có cơ hội du học bằng học bổng.